

หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชุดปรับแก้)

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการให้บริการต่างๆรวมถึงบริหารงานของคณะ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคณะจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คณะได้มา** ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, รูปถ่าย, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (E-mail), หมายเลขประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ผลการศึกษา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, อาชีพและรายได้ของครอบครัว หรือข้อมูลเอกสารอื่นๆ ที่ต้องมีในการใช้บริการ ทางคณะจะใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำเป็นประวัตินิสิตแยกตามสังกัด เป็นทะเบียนข้อมูลของนิสิต โดยจะมีการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลนิสิต เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมจะเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม
- 2. คณะจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะ** ในการประมวลผล พิจารณา รวมถึงการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อติดต่อกับท่าน, เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกเว้นตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายใดๆ
- 3. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล** จะถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสำหรับใบสมัครต่างๆ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก คณะจะจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง และอาจถูกพิจารณานำกลับมาเพื่อคัดเลือก แต่ไม่เกินนโยบายการเก็บรักษา อ้างอิงตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (ระยะยาว 10 ปี หลังจกหมดความจำเป็น)
- 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล** ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่คณะมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ คณะจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อน ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คณะหรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คณะ คณะจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม

ไม่ยินยอม